

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๓๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๕๐๗๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีท้องถิ่นจังหวัด และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา) เข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้เสียภาษี ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนำผลที่ได้จากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปขยายผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งภายในเขตจังหวัดตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน โดยอาจใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น แผ่นพับ หรือสื่อแอนิเมชันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) ลิงก์ภายใน “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒” และจาก Social Media ต่าง ๆ ตลอดจนขอความร่วมมือนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้

โทร. ๐-๒๒๕๑-๐๗๕๕ โทรสาร ๐-๒๒๕๑๘๘๘๘

ผู้ประสานงาน : ศิริพร ดิสง่าพร โทร. ๐๘-๑๘๒๗-๗๐๑๒



สิ่งที่ส่งมาด้วย